
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร 
รั ฐสภา  เกี ยกกาย   นายชวน หลี กภัย  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร  เป็ นประธานการประชุ ม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 (๑) กระทู้ถาม  
 ๑.๑ กระทู้ถามสด    
        ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง บทบาทของผู้บัญชาการเหล่าทัพในเรื่องข้าราชการ

กลาโหมกับการเมือง โดย พลโท พงศกร รอดชมพู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

  ในการแก้ไขมาตรา ๑๒ ทวิ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พุทธศักราช ๒๕๒๙ ตามที่ได้ยกมาข้างต้นนั้น ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ อาจเผยแพร่ความเห็นทางสื่อมวลชน       
ได้แต่จะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและไม่มีลักษณะการให้ข่าวโดยที่ตนเองไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งการ
ให้ข่าวสารของผู้บัญชาการทหารในเรื่องทางการเมืองนั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฉบับนี้หรือไม่ และตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง 
พุทธศักราช ๒๔๙๙ นั้น ข้าราชการกระทรวงกลาโหมจะต้องวางตัวเป็นกลาง ตามมาตรา ๗ และต้องไม่ฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘ คือ ไม่วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน จึงขอสอบถาม 
กรณีการให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองและพาดพิงพรรคการเมืองไมว่่าจะเป็นพรรคใดก็ตาม เป็นการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับนี้หรือไม่ และสอบถามถึงแนวทางของกระทรวงกลาโหมส าหรับการสร้าง
กองทัพที่เป็นมาตรฐานสากล 

 พล.อ .ประย ุทธ ์ จ ันทร ์โอชา นายกร ัฐมนตร ี และ ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ
กระทู้ว่า กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่พิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงราชอาณาจักร และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงเป็นหน้าที่ของกองทัพในการเตรียมก าลังให้พร้อม ในการป้องกันไม่ให้เกิด
ภัยคุกคามหรือกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารของผู้บัญชาการเหล่าทัพถือว่ายังเป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการให้ข่าวและการบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๐  
จึงสามารถให้ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติงานประจ าได้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
และเพ่ือให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 
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 ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ความโปร่งใสในการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

         เนื่องจากการอนุมัติผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไดม้ีประชาชนที่อ้างว่าได้รับความเดือดร้อน และไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเห็นชอบ
อนุมัติผังนี้จ านวนมาก รวมตัวกันไปเรียกร้องที่ส านักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประชาชน 
ส่วนใหญ่ที่รวมตัวไปเรียกร้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของนายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ 
จึงขอสอบถามถึงกระบวนการจัดท าผังและความถูกต้องในการอนุมัติผังนี้ 

 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ว่า การจัดท าผังเมืองด าเนินการตามกฎหมาย
และรับฟังรับความคิดเห็นของประชาชนตามหลักการท าผังเมือง เป็นไปด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่ท าตาม
หลักการไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เพ่ือให้การพัฒนาเมือง ชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ด าเนินการสอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้พิจารณาถึงข้อมูลภาพรวมของการใช้ประโยชน์ 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนการด าเนินการหลังจากนี้จะต้องจัดท าผัง
เมืองรวมตามกฎหมายผังเมืองอีกครั้งโดยเร็วที่สุด  

        ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดย นายณัฏฐ์ชนน    
ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

               โดยสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาตรการในการป้องกัน 
การน าเข้าจากแนวชายแดน กระบวนการในการจับกุม และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  
เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ว่า ต้องขอบคุณสมาชิกที่เป็นห่วงประชาชน       
ในเรื่องปัญหายาเสพตดิ การแก้ปัญหายาเสพติดนั้น หากจะพ่ึงรัฐบาลเพียงอย่างเดียวคงแก้ปัญหาอย่างราบรื่น
ไม่ได้  ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา โดยมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับ 
หลายหน่วยงาน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่วยกันรณรงค์โดยเริ่มจาก 
คนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ ยังให้นโยบายกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่า ให้ด าเนินการสกัดการขนส่งยาเสพติดทางชายแดน โดยให้
หมู่บ้านเป็นตัวช่วยป้องกัน เชื่อว่าจะท าให้ผู้ค้าและผู้ขายลดลงอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องสถานบ าบัดมีการ
ด าเนินการ ๓ ระบบ คือ ระบบสมัครใจ บังคับ และต้องโทษ โดยอยู่ในการควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งวางมาตรฐานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีของกรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
โดยขอให้ทุกท่านวางใจถึงมาตรฐาน ซึ่งจะปรับและพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ ส าหรับมาตรการป้องกันไม่ให้
นักโทษกลับไปท าผิดอีกจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ Electronic Monitoring (EM) ส าหรับ 
ลดปัญหานักโทษล้นคุก เพ่ือจะให้กลับสู่ชุมชนโดยใส่อุปกรณ ์EM ควบคุมดูแลความประพฤต ิ
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   ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
               ๑.๒.๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่ท ากินของราษฎรหมู่ที่ ๗ ต าบลบางงอน 
อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดย นายสมชาติ  ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
         สืบเนื่องจากประชาชนหมู่ที่ ๗ ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน ได้อาศัยและประกอบอาชีพท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน มาเป็นเวลานาน  
แต่พบว่าที่ดินดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ เนื่องจากติดปัญหาที่ดินอยู่ในเขตป่าคุ้มครองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ 
และได้มีการก าหนดให้ป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอน เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ กันที่ดินบริเวณดังกล่าวออกจาก
ป่าสงวนแห่งชาติ และปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พ้ืนที่ดังกล่าวได้มีการก าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) แต่ที่ดิน
บริเวณดังกล่าวไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ท าให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าวขาดประโยชน์ที่จะได้รับ
การดูแลจากภาครัฐ เช่น การขอทุนจากการยางแห่งประเทศไทย การช่วยเหลือกรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับ 
พืชเกษตร การช่วยเหลือกรณีสินค้าเกษตรกรตกต่ า การข้ึนทะเบียนเกษตร และอ่ืน ๆ ที่ควรพึงมี ที่ดินดังกล่าว
ที่หมู่ที่ ๗ ต าบลบางงอน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้สุราษฎร์ธานีเข้ามาส ารวจ 
และรังวัด เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่จนปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า
แต่ประการใด จึงขอสอบถามถึงข้อเท็จจริงและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว  
 พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ว่า จากการที่ได้ส ารวจ 
มีประชาชนอยู่ประมาณ ๓๑๓ ราย ที่ยังไม่ได้รับสิทธิท ากิน ซึ่งจะน าเสนอเข้าเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในการด าเนินการของโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการปรับปรุงที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าในการถือครอง
ที่ดิน รัฐบาลจะจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้วางหลักการจัดสรรที่ดินท ากินให้กับเกษตรกร โดยการจัด
ที่ดินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก าหนดในรูปแบบของสหกรณ์
ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒.๒. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาคัดค้านโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการ 
ที่เชิงดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายช านาญ  จันทร์เรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
  ด้วยเกิดกรณีปัญหาที่ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้าง
บ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ บริเวณเชิงดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) ที่มีการชุมนุมประท้วง 
เมื่อต้นปี ๒๕๖๑ ต่อมามีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขตามที่ปรากฏเป็นข่าวสารต่อเนื่อง จนล่าสุดการแก้ปัญหา
ยังยืดเยื้อและมีบางเรื่องที่เป็นประเด็นสงสัย จึงขอสอบถามถึงแผนการใช้อาคารท าการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เดิม 
และบ้านพักข้าราชการที่อยู่ด้านหลังในเนื้อที่เดียวกัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการใดต่อไป และบ้านพักเดี่ยว
จ านวน ๔๕ หลัง ที่อยู่ส่วนบนสุด ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้เข้าพัก จะคืนให้แก่กรมธนารักษ์เมื่อใด รวมทั้งสาเหตุ 
ที่ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู ตลอดจนสาเหตุที่ประชาชนและหน่วยราชการที่มีหน้าที่
ปฏิบัติตามโครงการนี ้ต้องขออนุญาตเข้าออกพ้ืนที่ฟ้ืนฟ ู
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 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ว่า ปัจจุบันแบ่งพ้ืนที่เป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย         
ส่วนบนสุดมีบ้านพัก ๔๕ หลัง ส่วนกลางมีบ้านพัก ๙ หลัง ส่วนล่างสุดเป็นที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค ๕  
จากการตรวจสอบพบว่า บ้านพักบริเวณส่วนบนสุดไม่มีผู้อยู่อาศัย และสั่งให้ฟ้ืนฟูเป็นพ้ืนที่ป่า ส่วนจะทุบ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับศาลยุติธรรมที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กรมธนารักษ์ ส่วนบ้าน ๙ หลัง ปัจจุบันให้อยู่อาศัยได้  
และที่ท าการศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้ย้ายไปจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยงบประมาณ ๗๖๕ 
ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการแนวทางก าหนดด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าโดยมีภาคประชาชน เช่น 
ชมรมเพ่ือดอยสุเทพ ผู้แทนสภาเมืองสีเขียว เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการฟ้ืนฟูและงบประมาณด้วย 

  ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  โดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

   เนื่องด้วยรัฐบาลที่ผ่านมาได้มีมติพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และได้ผ่านวาระการพิจารณาแล้ว  
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้เข้าสู่วา ระ 
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ แห่ งชาติ  แต่ ยั ง ไม่ ได้ รั บการ พิจารณาในช่ ว งรั ฐบาลที่ ผ่ านมา  
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายภายในประเทศที่จะรองรับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบัน ทั้ง ๒ อนุสัญญา คือ อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ 
หรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  หรืออนุสัญญา CAT และอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  หรืออนุสัญญา ICPPED  
จึงสอบถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่จะด าเนินการให้มีการทบทวนและพิจารณาเพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้เป็นกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งนโยบายในการก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการส่งมอบสัตยาบันสารให้กับ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติตามข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  
ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 

  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ว่า ได้ลงนามยืนยันร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. . . . .  ต่อคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ท าหนังสือส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ต่อนายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม คาดว่าสาเหตุที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดที่ผ่านมา  
ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เพราะเงื่อนไขของเวลา ซึ่งส่งผลต่อการเข้าร่วม
เป็นภาคีและลงสัตยาบรรณกับยูเอ็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องรอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่าน 
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน 
 

(๒)  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
         ๒.๑ รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ ของศาลรัฐธรรมนูญ 
        สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นจนเป็นเวลาพอสมควรแล้ว นายเชาวนะ  ไตรมาศ 
เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตอบชี้แจง 
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  ๒.๒ รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้ที่มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งที่ว่าง  
         ๒.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน ๒ คน ได้แก่ นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นางนันทนา  สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาภิวัฒน์ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว โดยพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างดังกล่าว
เริ่มตั้งแต่ข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๓ จนจบ ประธานในที ่ประชุมจึงได้สั ่งเลื ่อนการพิจารณา ไปในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
 ประธานในที่ประชุม จึงสั่งปิดการประชุม 
  
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๕ นาฬิกา 

 

 

*************************** 


